



ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  
เพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ตามที่ ประกาศศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. ในวันที่และสถานที่ดังกล่าว หากเลยจากเวลาที่กำหนดเกิน ๓๐ นาที จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือสุภาพสตรีให้สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงขายาวทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาวทรงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ

๓. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)

๔. เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ รออยู่ในบริเวณสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวเข้ารับการประเมิน ฯ

๕. ในขณะที่รอเข้ารับการประเมินฯ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา อันเป็นการรบกวน ผู้อื่นและต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินฯ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมินฯ

๖. อนุญาตให้นำเอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๗. ผู้เข้ารับการประเมิน ฯ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่ง ของกรรมการสอบรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการนี้ที่กำหนดไว้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจพิจารณา ปรับให้ตกการประเมิน ฯ ได้

๘. เมื่อเข้ารับการประเมิน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ ออกจากบริเวณ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประเมิน ฯ โดยพลัน และห้ามกระทำการใดอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอการประเมิน ฯ รายอื่น

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ฯ นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ หรือคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน บุคคลนั้นก็ได้

ง) การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ [www.women-trainingcenter.com](http://www.women-trainingcenter.com) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสมพิศ ศรีคำแหง)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๐๑	นางสาวพิชญา	แก้วพรพงศ์
๐๐๒	นางสาวอิงกมล	กำเนิดศรี
๐๐๓	นางสาวชฎานันท์	แก้วลา

พิมพ์ ๑/๖๕